

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN
V/v tập trung triển khai quyết liệt
các giải pháp nhằm khống chế
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Lai Châu, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Từ đầu năm 2023 đến ngày 18 tháng 12 năm 2023, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 176 hộ chăn nuôi/29 bản/11 xã, thị trấn thuộc 06 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tổng số lợn phải tiêu hủy 1.132 con/46.514 kg. Nguyên nhân dịch bệnh xảy ra và lây lan chủ yếu do tái phát từ các ổ dịch cũ; từ việc vận chuyển, buôn bán con giống; hoạt động giết mổ, vận chuyển lợn thịt và sản phẩm của lợn có chứa vi rút DTLCP.... Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vẫn xảy ra trên địa bàn xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ; dự báo, trong thời gian tới nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tái phát và lây lan trên địa bàn tỉnh rất cao. Để chủ động khống chế dịch bệnh DTLCP trong diện hẹp, hạn chế lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi lợn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tại các Công văn: số 3780/UBND-KTN ngày 03 tháng 10 năm 2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh DTLCP; số 4076/UBND-KTN ngày 24 tháng 10 năm 2023 về việc hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh DTLCP và bệnh Viêm da nổi cục; số 4635/UBND-KTN ngày 30 tháng 11 tháng 2023 về việc triển khai thực hiện Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, khẩn trương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a. Đối với Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ (địa phương đang xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi)

Chủ động bố trí và huy động các nguồn lực để xử lý các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết theo đúng quy trình; chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo quy định, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách.

b. Đối với các địa phương còn lại

Chủ động rà soát, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách cụ thể từng địa bàn để tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống DTLCP tại cơ sở đảm bảo việc khống chế ổ dịch kịp thời, không để dịch phát tán, lây lan.

Tăng cường công tác theo dõi, giám sát chặt chẽ đàn lợn tại địa phương quản lý, nếu phát hiện lợn nghi mắc bệnh DTLCP thì cần lấy mẫu để xét nghiệm chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh; tổ chức khoanh vùng, kịp thời dập dịch ngay khi bệnh, dịch còn trong diện hẹp (kể cả trong các ngày nghỉ, ngày lễ). Tuyệt đối không được giấu dịch hoặc chủ quan, lơ là trước tình hình dịch bệnh.

Khẩn trương rà soát tổng đàn lợn và tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh DTLCP cho đàn lợn ngay trong vụ Đông xuân năm 2024 theo hướng dẫn của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin; đảm bảo đúng đối tượng, an toàn, hiệu lực và hiệu quả.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh, giết mổ động vật, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vút xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn lợn, đánh giá nguy cơ lây lan của bệnh DTLCP để tham mưu kịp thời các biện pháp ngăn chặn sự xâm nhiễm, lây lan của dịch bệnh.

Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật đối với các địa phương trong việc sử dụng vắc xin DTLCP. Phối hợp với các huyện, thành phố trong tổ chức lấy mẫu giám sát, đánh giá kết quả sau tiêm phòng vắc xin DTLCP (nếu có).

Tổ chức thực hiện lấy mẫu giám sát phát hiện vi rút DTLCP đối với lợn, sản phẩm của lợn nghi nhiễm bệnh; tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố trong việc lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán dịch bệnh.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại các địa bàn có nguy cơ cao, đặc biệt là công tác tiêm phòng vắc xin DTLCP.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh

Tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP tại các huyện, thành phố, nhất là tại các địa phương đang có dịch theo phân công tại Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường triển khai thực hiện công tác tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ tầm quan trọng của việc sử dụng vắc xin phòng bệnh DTLCP và hướng dẫn các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm bệnh. Đồng thời, tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (đề B/c);
- TT Tỉnh ủy (đề B/c);
- TT HĐND tỉnh (đề B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ PC dịch bệnh động vật tỉnh;
- VP UBND tỉnh: V1, V3;
- Lưu: VT, Kt9.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hà Trọng Hải